



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นางสาว	ทิมพิกา โยธา	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	ณัฐวรรณ ปัญเจริญ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	พรรวรินทร์ หน่อจันทร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	พัชราภรณ์ ใจยายอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	นาย	อรรถการณั์ ปรีดี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	นางสาว	กนกพร อุดมพานิษฐ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗	นางสาว	กษมา อุดทาเรือน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	นางสาว	กาญจนา กมลสิทธิชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	นางสาว	จันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๐	นาย	จิรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๑	นาย	ชยากร สืบเครือ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๒	นาย	ชาบาน ดิวัน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๓	นาย	ณรงค์ชัย โชคออรุณ	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๔	นาย	ณัฐพงษ์ ชำนาญตา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๕	นาย	ธีรพรรณ กั้นหม่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๖	นางสาว	บงกช ศิลป์มิตรภาพ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๗	นาย	ปฏิภัทร์ มิตรอวยพร	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๘	นาย	ผดุงศักดิ์ เงินใส	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๙	นาย	ไพรัตน์ อานัย	ผ่าน	ผ่าน
๒๐	นาย	ภาณุพงษ์ กุลกิจวัฒนา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

**หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ต่อ)**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๒๑	นาย	ยศ	ธูปทองดี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๒	นาย	ยุทธพงษ์	ศิริแก้ว	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๓	นางสาว	รัฐพร	ธรรมพิริยะกุล	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๔	นางสาว	รัตนากร	แก้วน้อย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๕	นางสาว	วัชรวิ	กิตติวิโรจน์ชัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๖	นางสาว	สุดารัตน์	สิทธิ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๗	นางสาว	หัสตากรณ์	พรหมคำดีบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๘	นางสาว	อาทิมา	คำนวนทรัพย์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๙	นาย	อานูภาพ	เมืองมานิตย์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๐	นางสาว	อัจฉริยา	คำจิ่ง	ผ่าน	ไม่ผ่าน

**หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้**

กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นางสาว	งามทิพย์	ภูขมศรี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา					
๑	นางสาว	ปิยดารา	มารินทร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	พรพรรณ	รวีภิญโญ	ขาดสอบ	ขาดสอบ
๓	นาย	พงศ์พัทธ์	กาศกรณ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	นางสาว	อรรวรรณ	รศไพโร	ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ					
๑	นางสาว	พรพิมล	นามา	ผ่าน	ผ่าน
๒	นางสาว	ศศิธร	จันทร์สุข	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นางสาว	อาทิตยา	แสงหล้า	ขาดสอบ	ขาดสอบ
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน					
๑	นางสาว	อาภามาส	เขมานที	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา					
๑	นาง	โสพิศ	สุภารส	ผ่าน	*
๒	นาย	บุญญพัฒน์	ธิดา	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๓	นางสาว	อรไพลิน	โกกิละวาที	ผ่าน	ไม่ผ่าน

**หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์**

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป					
๑	นางสาว	เพ็ญภา	ไชยสถาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	นางสาว	ยลดา	ชัยลังกา	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ
๑	นางสาว จิรัชยา บุรีเทพ	ผ่าน	ไม่ผ่าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	วิทยาศาสตร์ การเกษตรฯ
๑	นางสาว วาทีณี ศรีวิชัย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒	นางสาว กนกกร บงกชลาวัฒน์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชาการจัดการ					
ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	หลักการ บริหารธุรกิจ	
๑	นาย ศักดิ์ดนัย ชัยวิรัตน์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส ๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คอมพิวเตอร์
๑	นาย พิทักษ์ ยะนัน	ผ่าน

หมายเหตุ \* มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความรู้  
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

ผู้ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานข้างต้น ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
จำนวน ๑ รายวิชา หากสอบไม่ผ่าน มากกว่า ๑ รายวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนอีกรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

การเข้าชั้นเรียน

ภาคปกติ	วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ภาคพิเศษ	วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่